



## KỶ 2: HIẾN ĐẤT LÀM ĐƯỜNG - ĐIỂM SÁNG QUỲNH PHỤ

Đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư. Xác định được điều đó, mỗi người dân huyện Quỳnh Phụ đã tích cực tham gia góp quyền sử dụng đất cho nhà nước không đòi lại để cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường giao thông.

### Dân tin, dân làm theo

Ông Nguyễn Văn Dũng, thôn Mai Trung, xã An Quý (Quỳnh Phụ) cho biết: Là một đảng viên, là người dân, chúng tôi hiểu đường được mở rộng thì người dân được thụ hưởng nhiều nhất. Gia đình tôi may mắn ở ngay trục đường, với chiều dài 25m gia đình tôi hiến hơn 40m<sup>2</sup> nhưng chuyên hiến bao nhiêu đất không quan trọng mà đường vào đến đâu gia đình tự nguyện hiến tặng đến đó.

Ông Nguyễn Văn Cường, một trong những hộ gia đình hiến nhiều đất nhất xã Quỳnh Ngọc chia sẻ: Ngay sau khi được cấp ủy, chính quyền địa phương và giáo xứ tuyên truyền,

vận động về việc hiến đất làm đường, gia đình tôi đã nhanh chóng thống nhất đóng góp hơn 200m<sup>2</sup> đất ở và chủ động tháo dỡ các công trình tường bao để bàn giao sớm cho đơn vị thi công. Làm đường là vì lợi ích chung của xã hội, của chính gia đình mình, bà con mình, vì cả con cháu lâu dài sau này. Đường làm đến đâu dân chúng tôi hiến đất đến đó - không còn là khẩu hiệu mà đã trở thành hành động, việc làm cụ thể. Cứ làm đường là dân góp đất, bất kể đường đó do xã, huyện hay tỉnh làm chủ đầu tư.

"Kết quả này chỉ đạt được khi người dân tin tưởng vào chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cùng

với đó là sự minh bạch chính sách, công khai cơ chế khuyến khích, ưu tiên để dân biết, dân bàn, từ đó dân làm theo" - ông Nguyễn Văn Nhiêm, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quỳnh Phụ chia sẻ về thành công sau 2 năm thực hiện Thông báo kết luận số 220-TB/HU, ngày 13/7/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc vận động nhân dân tự nguyện, thỏa thuận góp quyền sử dụng đất cho nhà nước không đòi lại để cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường giao thông. 2 năm qua, huyện Quỳnh Phụ có gần 4.000 hộ dân tự nguyện hiến gần 40ha đất ở và đất nông nghiệp cùng tài sản trên đất để nâng cấp, mở rộng, cải tạo 19

tuyến đường giao thông ở 30 xã, thị trấn, qua đó tiết kiệm cho ngân sách nhà nước trên 452 tỷ đồng. Nhờ nhân dân hiến đất, huyện quy hoạch các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất được hơn 1.000 tỷ đồng để tạo nguồn cho xây dựng cơ bản.

### Hy sinh cái riêng vì cái chung

Ông Nguyễn Ngọc Nhưông, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp huyện Quỳnh Phụ cho biết: Thường các dự án giao thông, nếu làm theo quy trình từ kiểm đếm, trích đo, trích lục, thẩm định, ra thông báo thu hồi đất, thông báo các quy định của nhà

nước về chính sách bồi thường, hỗ trợ GPMB... phải mất cả năm chưa chắc đã xong khi còn một vài hộ dân chưa đồng thuận. Nhưng từ khi huyện có cơ chế vận động nhân dân góp quyền sử dụng đất đã tạo ra bước chuyển biến mới, tích cực, bởi suy cho cùng người dân được hưởng lợi đầu tiên khi tuyến đường đưa vào sử dụng, nhất là về giá trị đất. Vì vậy, các hộ dân nơi tuyến đường đi qua đều hy sinh cái riêng vì cái chung, đồng thuận hiến đất làm đường, không chỉ góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công mà ngân sách huyện còn tiết kiệm được khoảng 40% tổng mức đầu tư. Số tiền này tiếp tục được huyện sử dụng vào việc cải tạo, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường khác, làm đổi thay đời sống người dân, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.

Chia sẻ về những khó khăn, vất vả và thành quả của công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất làm đường ĐH.78 qua địa bàn xã, Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Ngọc Phạm Văn Tập cho biết: Khi được Ban Thường vụ Huyện ủy lựa chọn là nơi khởi điểm, huy động sức dân trong hiến đất làm đường, Ban Chấp hành Đảng bộ xã không tránh khỏi lo lắng, chưa biết bắt đầu từ đâu. Bởi đất tại các trục đường chính có giá trị lớn, xã có nhiều giáo dân, đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Bắt tay vào triển khai với rất nhiều khó khăn

### Ông Nguyễn Tiến Quyền, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ



Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên nhân dân Quỳnh Phụ đã quen với việc làm đường là hiến đất. Cứ triển khai một chủ trương, dự án làm đường nào là người người, nhà nhà đều thấy mình phải có trách nhiệm tham gia mà không đòi hỏi quyền lợi của cá nhân, gia đình như những năm trước.

### Ông Nguyễn Quốc Việt, Bí thư Chi bộ thôn Tân Mỹ, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ



Chi bộ đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu của các đồng chí đảng viên. 50% đảng viên trong Chi bộ là người có đạo, các đồng chí luôn nhiệt tình, năng nổ trong việc tuyên truyền, vận động bà con lương, giáo đồng thuận hiến đất làm đường. Chỉ trong một buổi sáng họp dân để tuyên truyền, giải thích, 100% hộ dân có đất nơi tuyến đường đi qua thôn Tân Mỹ đã tự nguyện ký đơn hiến đất làm đường với diện tích 1.600m<sup>2</sup>.

do một số hộ chưa hiểu, chưa đồng thuận song cùng với nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, địa phương đã khéo léo vận dụng uy tín của các bậc cao niên, linh mục, người có uy tín trong cộng đồng nhằm khơi dậy tinh thần tự nguyện, tự giác của nhân dân. Những hộ đồng thuận, ủng hộ

tiếp tục tuyên truyền, lan tỏa, tạo niềm tin đến các gia đình còn đang dằn dặt. Cứ như vậy, chỉ sau 3 ngày 161/161 hộ dân trên tuyến đường đã đồng thuận hiến 4.500m<sup>2</sup> đất làm đường, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

(còn nữa)

MINH NGUYỆT - NGUYỄN THỜI



Tuyến đường qua xã Quỳnh Ngọc (Quỳnh Phụ).

## VŨ VÂN

# Thấp thóm lo đề mùa bão



Xã Vũ Văn tiến hành tu bổ, gia cố đê bao vùng màu ở các đoạn xung yếu trong mùa mưa bão năm 2023.

Với trên 50% diện tích và dân số nằm ngoài đê quốc gia, hệ thống đê dài và phức tạp, xã Vũ Văn (Vũ Thư) thường xuyên bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề về tài sản do thiên tai, mưa lũ gây ra. Với các tuyến đê bồi dân cư, đê bao vùng màu chưa thực sự vững chãi, an toàn, người dân Vũ Văn không tránh khỏi tâm lý lo lắng mỗi mùa bão đến.

Hệ thống đê ở Vũ Văn hiện nay gồm 3 cấp: tuyến đê quốc gia (đê tả Hồng Hà II) có chiều dài 3,5km chạy dọc xã, chia xã làm 2 phần, một phần trong nội đồng và một phần ở vùng bãi; tuyến đê bồi dân cư dài 5,3km có nhiệm vụ bảo vệ dân cư vùng bãi; tuyến đê bao bảo vệ đồng màu dài 7,5km. Vào mùa mưa bão năm 2023, trên địa bàn xã còn 1,1km đê quốc gia chưa được nâng cấp, trên 2km đê bồi dân cư chưa được củng cố hóa mặt đê. Đặc biệt, tuyến đê bao bảo vệ vùng sản xuất hiện có cao trình thấp, chưa bảo đảm, không được tu bổ thường

xuyên, nhiều vị trí đê bao như đoạn Đồng Mới, Vĩ Tiêm, Giang Ngạn đã bị sạt lở sạt chân đê, đe dọa nguy cơ lở xuống sông Hồng. Toàn xã có 9 cống qua đê, trong đó một số cống gặp sự cố rò rỉ nước. Khi xuất hiện lũ cao hoặc mưa bão kết hợp nước biển dâng sẽ dễ dàng xảy ra nguy cơ nước tràn qua toàn bộ tuyến đê bao gây ngập úng toàn bộ cánh đồng bãi sản xuất rau màu, chăn nuôi thủy sản có diện tích hơn 115ha của xã và ảnh hưởng đến an toàn của 19 hộ sống ngoài đê bồi dân cư.

"Tại vùng bãi, nông dân sản xuất bắp cải và rau màu, năng suất đạt 100 tấn rau/ha/năm, tương đương với giá trị sản xuất trung bình 500 triệu đồng/ha/năm. 70 hộ với 21ha chăn nuôi thủy sản trên vùng bãi có nguồn thu hàng trăm triệu đồng/năm. Vì vậy, nếu xảy ra sự cố thiên tai đối với tuyến đê bao, ngoài ảnh hưởng đến an toàn tính mạng của 19 hộ dân, thiệt hại tài sản của nhân dân rất lớn. Đơn cử như trận lũ lịch sử giữa tháng

9/2017 làm ngập trắng toàn bộ vùng bãi, toàn xã thiệt hại hơn 10 tỷ đồng, họ ít thiệt hại vài triệu đồng, họ nhiều thiệt hại hàng trăm triệu đồng, thậm chí nhiều hộ trắng tay sau lũ" - ông Bùi Ngọc Trường, Giám đốc HTXNN xã Vũ Văn cho biết.

Thôn Thái Sa, xã Vũ Văn hiện có trên 300 hộ với trên 500 nhân khẩu, 100% số hộ sinh sống, sản xuất ở ngoài đê quốc gia. Ông Bùi Đức Hoài, Trưởng thôn Thái Sa cho biết: Thôn có 70ha chuyên sản xuất rau màu, 17 hộ nuôi trồng thủy sản. Năm 2017, bà con đã từng gánh chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ nên đến nay nhân dân có tinh thần cảnh giác rất cao. Trước mùa mưa bão, các hộ đều chủ động kê cao thóc lúa, tài sản; chuẩn bị cước, xềng, bao bì, đất cát... để sẵn sàng ứng cứu, hộ đê khi có tình huống xảy ra. Tuy nhiên, đối với thiên tai không thể nói trước được điều gì nên chúng tôi vẫn rất lo lắng mỗi khi nghe tin mưa bão. Chúng tôi rất mong các cấp, các ngành quan

tâm đầu tư hỗ trợ nâng cấp các tuyến đê trên địa bàn, đặc biệt là tuyến đê bao để chúng tôi yên tâm sinh sống, sản xuất.

Ông Bùi Đình Bằng, Chủ tịch UBND xã, Trưởng ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Vũ Văn cho biết: Do tuyến đê dài, nhiều loại, trong khi nguồn lực đầu tư tu bổ, nâng cấp đê còn hạn chế, những năm gần đây xã thường xảy ra thiệt hại, sự cố đê vào mùa mưa bão. Điển hình như sự cố lũ dâng tràn đê bao tháng 9/2017; sự cố sạt trượt hơn 100m mái kè đê bồi dân cư vào tháng 5/2022; sự cố tràn, rò rỉ nước qua đê bao trong đợt lũ kết hợp triều cường dâng vào tháng 6/2022... Khi xảy ra các sự cố trên, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện, xã đã khẩn trương huy động nhân lực, phương tiện, vật tư cứu hộ kịp thời, không để xảy ra vỡ đê. Năm 2022, huyện Vũ Thư đầu tư trên 1 tỷ đồng giúp Vũ Văn khắc phục sự cố, tu bổ kè tại đê bồi dân cư bị sạt trượt. Hàng năm, huyện và xã dành kinh phí hơn 100 triệu đồng nâng cấp, tu bổ, xử lý sự cố rò rỉ tại các điểm xung yếu của tuyến đê bao, đê bồi dân cư. Xã đã chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng nhân lực, phương tiện, vật tư như cước, xềng, bao bì, đất, đá, cánh quạt thay thế các công cụ đê để sẵn sàng hộ đê khi có sự cố. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là các giải pháp tạm thời, để

tuyến đê bồi dân cư, đê bao của địa phương bảo đảm an toàn và phát huy tác dụng ngăn lũ hiệu quả cần đầu tư nguồn kinh phí lớn để nâng cấp, tu bổ toàn bộ 2 tuyến đê này. Trong điều kiện kinh phí còn khó khăn, bước phải làm theo kiểu "chấp vá" thì mỗi mùa mưa bão người dân Vũ Văn vẫn thấp thóm lo đề vỡ, tràn đê, ngập lụt, thiệt hại tài sản. Xã kiến nghị tỉnh, huyện quan tâm bố trí kinh phí, đầu tư tu bổ, gia cố, nâng cấp hệ thống đê, kè, cống tại Vũ Văn để bảo vệ an toàn đê, từ đó bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân địa phương khi có mưa, bão, lũ xảy ra.

# Làm giàu từ nuôi chim bồ câu Pháp

Nuôi chim bồ câu thương phẩm không phải là mô hình mới nhưng trong bối cảnh chăn nuôi gặp nhiều khó khăn do giá thức ăn tăng mạnh thì đây lại là mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao, ít rủi ro. Đó là chia sẻ của chị Nguyễn Thị Loan, hội viên phụ nữ thôn Ba Vi, xã Liên Giang (Đông Hưng).

Có nhiều năm nuôi lợn, bỏ công sức nhiều mà thu nhập không tương xứng nên năm 2019 vợ chồng chị Loan chuyển hướng sang nuôi chim bồ câu. Vợ chồng chị tự tìm hiểu kiến thức, kỹ thuật nuôi chim bồ câu Pháp qua sách báo, internet và đi tham quan những mô hình đã thành công ở một số tỉnh phía Bắc. Ban đầu, khi chưa có nhiều kinh nghiệm chị nuôi 80 đôi chim bồ câu, kết hợp nuôi gà, vịt và ao cá để đánh giá hiệu quả của từng loại vật nuôi.

Chị Loan cho biết: Qua quá trình nuôi thử nghiệm cho thấy bồ câu Pháp dễ nuôi, nhanh lớn, ít dịch bệnh, thức ăn đơn giản, nhu cầu thị trường cao, lại không đòi hỏi quá nhiều công chăm sóc. Vợ chồng tôi quyết định nuôi chim bồ câu làm chủ

lực, đầu tư lồng ghép chim, nhân số lượng lên. Theo chị Loan, một trong những khâu quan trọng là chọn giống chim bồ câu và chăm cho đến khi chúng sinh sản được. Con giống được lựa chọn phải khỏe mạnh, lông mượt, nhanh nhẹn và không có dị tật. Ngoài ra, chuồng trại cũng phải được đầu tư kiên cố, ngăn thành từng dãy lồng, mỗi dãy lồng lại được chia thành từng ngăn để nuôi từng loại chim bố mẹ, có hệ thống cấp nước uống tự động cho chim, có quạt thông gió bảo đảm chuồng trại luôn thoáng mát. Quá trình nuôi và chăm sóc chim tương đối đơn giản, từ lúc chim nở đến lúc sinh sản khoảng 5 - 6 tháng. Khoảng 30 - 35 ngày chim đẻ 1 lần, mỗi lần 2 trứng. Trứng chim cầu ấp khoảng 18 ngày thì nở và chỉ sau khoảng 10 ngày tuổi con chim mẹ tiếp tục đẻ lứa tiếp theo. Để rút ngắn quá trình ấp trứng của chim bố mẹ và tăng sản lượng trứng, vợ chồng chị Loan mua máy ấp trứng.

Vì các lứa chim đẻ xen kẽ nên với 700 cặp bố mẹ, mỗi tháng gia đình chị Loan xuất bán 6 lứa, trung bình 50 - 60 con/lứa. Cùng với nuôi gà, vịt, mỗi

tháng vợ chồng chị Loan có thu nhập 15 - 20 triệu đồng. Theo anh Nguyễn Đức Hậu, chồng chị Loan: Hiện nay thịt chim bồ câu rất được ưa chuộng. Do đây là nguồn thực phẩm bổ dưỡng, được chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn, nhu cầu cao nên nhiều lúc không đủ số lượng cung cấp. Với kinh nghiệm 4 năm nuôi chim bồ câu Pháp, giờ đây vợ chồng chị Loan có thể chủ động về kỹ thuật nuôi chim bồ câu, có hệ thống cấp nước uống tự động cho chim, có quạt thông gió bảo đảm chuồng trại luôn thoáng mát. Quá trình nuôi và chăm sóc chim tương đối đơn giản, từ lúc chim nở đến lúc sinh sản khoảng 5 - 6 tháng. Khoảng 30 - 35 ngày chim đẻ 1 lần, mỗi lần 2 trứng. Trứng chim cầu ấp khoảng 18 ngày thì nở và chỉ sau khoảng 10 ngày tuổi con chim mẹ tiếp tục đẻ lứa tiếp theo. Để rút ngắn quá trình ấp trứng của chim bố mẹ và tăng sản lượng trứng, vợ chồng chị Loan mua máy ấp trứng.

Chị Nguyễn Thị Mát, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Liên Giang cho biết: Cùng với phát triển kinh tế gia đình, chị Loan luôn tích cực tham gia các phong trào, hoạt động hội. Gia đình chị là gia đình văn hóa tiêu biểu vừa được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tuyên dương.

KUÂN PHƯƠNG



Chị Nguyễn Thị Loan, hội viên phụ nữ thôn Ba Vi, xã Liên Giang (Đông Hưng) chăm sóc chim bồ câu.